

HÃY SỬ DỤNG THẺ ĐỊNH DANH MY NUMBER TÍCH HỢP THẺ BẢO HIỂM

Từ ngày 2 tháng 12 năm 2024 trở đi, thẻ bảo hiểm y tế hiện hành sẽ không còn được phát hành.

※Tại thời điểm ngày 2 tháng 12 trở đi, thời hạn có hiệu lực tối đa của thẻ bảo hiểm y tế là 1 năm

(Trường hợp thẻ bảo hiểm hết hạn trong thời gian chuyển đổi hoặc có sự thay đổi như chuyển việc hoặc chuyển đổi nơi cư trú của người tham gia bảo hiểm, thẻ sẽ bị mất hiệu lực)

Trường hợp chưa sở hữu thẻ định danh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sẽ được cấp phát “Giấy xác nhận tư cách (Shikaku kakuninsho)” mà không cần phải đăng ký. Với “giấy xác nhận tư cách” này, vẫn có thể tiếp tục tiếp nhận chế độ y tế.



Những lợi ích khi sử dụng thẻ định danh có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế!!!

① Có thể tiếp nhận chế độ y tế tốt hơn

Khi thăm khám tại các cơ sở y tế, các hiệu thuốc, chỉ cần thực hiện bước đồng ý chia sẻ thông tin từ bác sĩ, dược sĩ và các kết quả kiểm tra đặc định, v.v... Có thể nhận được chẩn đoán toàn diện từ bác sĩ hoặc dược sĩ dựa trên thông tin của chính bạn và đơn thuốc phù hợp để tránh trùng lặp thuốc. Ngoài ra, bằng cách chia sẻ thông tin, bạn có thể nhận được đơn thuốc an toàn và bảo mật ngay cả trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc thiên tai.

② Không cần làm thủ tục vẫn có thể được miễn trừ khoản tiền vượt quá hạn mức tối đa chi phí y tế cao

Không cần giấy chứng nhận tương thích hạn mức tối đa, v.v... người bệnh vẫn có thể được miễn trừ khoản tiền vượt mức hạn tối đa trong chế độ chăm sóc chi phí y tế cao.

③ Có thể đăng ký khấu trừ chi phí y tế qua Mynaportal một cách đơn giản

Mynaportal có liên kết với e-Tax, vì vậy, có thể đăng ký khấu trừ chi phí y tế khi khai báo thuế một cách đơn giản. Do Mynaportal liên kết với e-Tax, dữ liệu sẽ được nhập một cách tự động.

④ Vẫn có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sau khi chuyển đổi nơi cư trú, bắt đầu công việc mới, chuyển việc.

Không cần thiết phải chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế khi chuyển việc, chuyển đổi nơi cư trú.

※Trường hợp người mới tham gia bảo hiểm cần phải làm thủ tục.

Hãy tham khảo Video giới thiệu về cách sử dụng chức năng bảo hiểm y tế của thẻ định danh My number tại đây:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWI4Nnofx673sPOMI>

Hỏi – đáp (đa ngôn ngữ)

- Về chế độ My number, Mynaportal, chế độ đăng ký tài khoản ngân hàng thụ lĩnh :
0120-0178-26 (cuộc gọi miễn phí) Ngày thường 9:30-20:00 ; Thứ bảy, chủ nhật, lễ 9:30-17:30
- Về thẻ My number, thông báo mã số cá nhân/ chứng nhận điện tử, thẻ my number (thẻ giấy), tạm ngừng sử dụng thẻ my number do thất lạc/ bị mất cắp:
0120-0178-27 (cuộc gọi miễn phí) 9:00-18:00

Nguồn: Bộ Phúc lợi – Lao động – Xã hội

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html (chỉ tiếng Nhật)

